



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหาร
ของบุคลากรสายสนับสนุนจากงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ประกาศทุนการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
บริการที่ส่งเสริมและพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปฏิรูประบบบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับรองมาตรฐานการให้บริการประชาชนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงการ
ดังกล่าวและพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย จำนวนทั้งสิ้น ๕ เรื่อง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อเรื่องผลงาน	ชื่อผู้จัดทำ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
๑.	การจัดทำระบบและเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	นางสาวนฤชล เชื้อนัยัง (หัวหน้าโครงการ) นางสาวคณินิจ สรรคพงษ์ (ผู้ร่วมโครงการ) นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด (ผู้ร่วมโครงการ) นางสาวกรรณิกา อินแสง (ผู้ร่วมโครงการ) นายวิทยา ศรีนรคุตร (ผู้ร่วมโครงการ) นางสาวน้ำทิพย์ สังข์ทอง (ผู้ร่วมโครงการ) นางสาววรรณภา บุญมาก (ผู้ร่วมโครงการ) นางสาวกาญจนา สุริยะธรรม (ผู้ร่วมโครงการ) นายธนกฤต ภูโอบ (ผู้ร่วมโครงการ)	๑๐,๐๐๐ บาท
๒.	ระบบโต้ตอบอัตโนมัติการให้บริการด้านการ เรียนการสอนด้วย Line Official	นายคมกริช กลิ่นอาจ (หัวหน้าโครงการ) นางสาวผดุงพร พันธุ์พีช (ผู้ร่วมโครงการ)	๑๐,๐๐๐ บาท

ที่	ชื่อเรื่องผลงาน	ชื่อผู้จัดทำ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)
		นายสุรเชษฐ ขอนทอง (ผู้ร่วมโครงการ) นายจรัสศักดิ์ สิงหบุตร (ผู้ร่วมโครงการ)	
๓.	ระบบแชทบอทแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุน งานบริการให้ข้อมูลด้านงานวิจัยและบริการ วิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	นายรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา (หัวหน้าโครงการ)	๑๐,๐๐๐ บาท
๔.	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	นางสาวเกศกนกกรณ์ ไทยณดาจันทร์อิน (หัวหน้าโครงการ) นายอนุชา พวงผกา (ผู้ร่วมโครงการ)	๑๐,๐๐๐ บาท
๕.	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการการตรวจสอบพัสดุประจำปีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	นางสาววรฤทัย ภู่งศ์ (หัวหน้าโครงการ)	๑๐,๐๐๐ บาท

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

Signature Code : F+๘Phd+Q๘/hZdbsbnfdo